

## การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พ.ค. 55 ที่ จ.สงขลา

# สพล.แข่งกีฬาเจ้าทองปัญญาชนอ้อม, เจมส์บอนด์ควงรับดีเด่น

สพล. (ต่อจากหน้า 1)

ปิด "สงขลานครินทร์เกมส์" เรียบร้อย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สถาบันการศึกษา ผวดครองเจ้าทองปัญญาชนเกมส์เป็นสมัยแรก นับตั้งแต่เข้าร่วมมหกรรมในปี 2548 หลังที่มวอลเลย์บอลชาย พลิกชนะ "แชมป์เก่า" 2 สมัย ม.รัตนบัณฑิต 3-1 เซต และ "เอ็ม" ภูเก็ตสวธรรณ หย่างไพบูรณ์ มือปืนทีมชาติ ชุดลุย "ลอนดอนเกมส์" จะกระชากทองส่งท้ายจากปีนสันสตรี ให้นัดชิงกัดฟันไป 36 ทอง 29 เงิน 27 ทองแดง ส่วน จุฬาฯ พลาดป้องกันแชมป์ 15 คน ไม่สำเร็จ เมื่อพ่ายให้กับหน้าเลี้ยงจาก ม.กรุงเทพ 12-18 จุด หยุดสถิติไว้ที่ 34 ทอง 28 เงิน 44 ทองแดง รั้งอันดับ 2 ของตารางเหรียญ โดยมี ม.เกษตรศาสตร์ ตามเป็นที่ 3 ได้ 24 ทอง 26 เงิน 33 ทองแดง เจ้าภาพรับการแข่งขันประสบความสำเร็จเกินคาด พิสูจน์ 5 จว.ชายแดนใต้สงบ นำอยู่ ด้าน "อ้อม" ณัฐฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง กับ "เจมส์บอนด์" ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ 2 ว่ายน้ำทีมชาติ ขึ้นแท่นนักกีฬาดีเด่นประเภทมีสถิติ 40 สถาบันการศึกษากลับบ้านมือเปล่า ก.ก.ม.ท. รับกีฬาปัญญาชนพัฒนาขึ้นมาก

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" ที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าสู่วันสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 55 ซึ่งมีการชิงชัยส่งท้าย 13 เหรียญทอง

### ปิดปัญญาชนเกมส์เรียบร้อย

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันที่มีขึ้นในช่วงค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นการบรรเลงดนตรีสากล จากนั้นขบวนเกียรติยศและขบวนนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม ก่อนที่ประธานในพิธี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสมาคม.สงขลานครินทร์ เดินทางมาถึง พิธีเชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา, ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการแข่งขัน, ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน, พิธีเชิญธงกีฬามหาวิทยาลัยลงจากยอดเสา ก่อนที่จะส่งมอบให้สถาบันการศึกษา เจ้าภาพครั้งต่อไป ซึ่งนายสมพงษ์ ชาดะวิทย์ อธิการบดีสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับมอบด้วยตัวเอง จากนั้นขบวนพาเหรดเคลื่อนออกจากสนาม ก่อนเข้าสู่การแสดงของเจ้าภาพครั้งต่อไปที่จัดไว้ในชื่อว่า "พลศึกษา 4 ภาคร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" ใช้เวลาประมาณ 8 นาที ตามด้วยการแสดงซึ่งเจ้าภาพ "สงขลานครินทร์เกมส์" ได้จัดแสดงไว้ 1 ชุดหลักคือ "สีสิ้นแห่งความดี พลไว้ให้แผ่นดินทุกถิ่นเหล่า" และต่อด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง ซึ่งเป็นการดับแบบง่ายๆ สุดท้ายนักกีฬาทั้ง 108 สถาบัน และแขกผู้มีเกียรติในงาน รวมถึงผู้เข้าชมพิธีปิดได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง เป็นอันสิ้นสุดพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 อย่างสมบูรณ์แบบ

### รักบี้แพ้จุฬาฯ ขวดเจ้าทองสมัย 4

รักบี้ฟุตบอล ชิง 1 ทอง ที่สนามฟุตบอล ม.สงขลานครินทร์ รอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่าง ม.กรุงเทพ กับ "รองแชมป์

เก่า" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องการคว้าเหรียญทองนี้มากที่สุด เนื่องจากจะเป็นเหรียญที่ทำให้จำนวนเหรียญทองของจุฬาฯ ขยับขึ้นมาเป็น 35 เหรียญทอง และทำให้มีโอกาสแข่งขันสถาบันการศึกษา และได้ลุ้นครองเจ้าทองเป็นสมัยที่ 4 มากขึ้น แต่หลังจากที่ลงสนามแข่งขันปรากฏว่า ทีมหน้าเลี้ยงจากจุรักลับโชว์ฟอร์มกันไม่ออก ในครั้งแรกถูก ม.กรุงเทพ ที่มีทีมเวิร์กดีและเกมรุกที่เฉียบขาดนำ 11-0 จุด จากนั้นในครึ่งหลัง จุฬาฯ พยายามที่จะรุกมากขึ้น และใช้การเข้าปะทะเพื่อสกัดผู้เล่นของ ม.กรุงเทพ ไม่ให้เล่นได้ง่ายเหมือนในครั้งแรก จุฬาฯ สามารถวางทรย์และเตะเปลี่ยนได้มากขึ้น แต่ไม่สามารถไล่ตาม ม.กรุงเทพได้ ทำให้แพ้ไป 12-18 จุด ส่งผลให้ ม.กรุงเทพ ผงาดคว้าแชมป์รักบี้ฟุตบอล 15 คน สงขลานครินทร์เกมส์ทันที ส่วน จุฬาฯ ได้ครองแชมป์ขวดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ม.รัตนบัณฑิต กับ ม.รามคำแหง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ทีมรักบี้ฟุตบอล 15 คนของ จุฬาฯ ไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้ทำให้ จุฬาฯ ต้องเสียตำแหน่งเจ้าเหรียญทองที่ครองมาแล้ว 3 สมัย ให้กับสถาบันการศึกษาแน่นอนแล้ว เนื่องจากไม่สามารถทำเหรียญทองเพิ่มได้ หลังจากก่อนหน้านี้ทำได้ 34 ทองเท่ากับ สถาบันการศึกษา แต่จำนวนเหรียญเงินน้อยกว่า

### แม่ทัพจุฬาฯ พอใจทองตามเป้า

ด้าน รศ.ดร.ธนิศ ธงทอง รองอธิการบดีฝ่ายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในฐานะเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาจุฬาฯ ว่า แม้ว่าในการแข่งขันสงขลานครินทร์เกมส์ ทีมจุฬาฯ จะมาเสียตำแหน่งเจ้าเหรียญทองให้กับสถาบันการศึกษาทั้งที่ครองมาได้ถึง 3 ปีติดต่อกัน แต่ในภาพรวมแล้วรู้สึกพอใจในผลงานของนักกีฬาที่พยายามเล่นกันอย่างเต็มที่ทุกชนิดกีฬาที่ลงแข่งขัน แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการเตรียมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยจะมีปัญหา โดยเฉพาะ



ตะลุยฝ่า คริส คูเอเต้ (กลาง) นักยัดห่วงม.สุรกิจบัณฑิตย พาลูกแหวกหนีผู้เฒ่าม.สยาม เพื่อทำแต้ม ก่อนจบเกมชนะไป 72-50 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครอง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 "ศรีนครินทร์เกมส์" ทีม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อ 8 พ.ค. 55



ผ่านบลิ๊อค คารีน่า เคร้าเซอ นักตบลูกยางสาวม.สุรกิจบัณฑิตย ยับตบฝ่าย 2 บลิ๊อคของ ม.รัตนบัณฑิต ก่อนจบเกมฝ่ายแรกเอาชนะไป 3-1 เซต คว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 ทีม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่





ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" ที่ สนามกีฬากลาง ม.สงขลานครินทร์ เมื่อ 8 พ.ค. 55

การได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวันแข่งขัน ซึ่งทำให้นักกีฬาหลายคนไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ แต่นักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันทุกคนก็ได้แสดงสปิริตสู้กันเต็มที่ และช่วยกันคว้าเหรียญทองได้ถึง 34 เหรียญทอง ซึ่งถือว่าทะลุเป้าที่มหาวิทยาลัยคาดการณ์ไว้ก่อนมาแข่งขันที่ 30 เหรียญทอง

### ลั่นหวงบัลลังก์คืน "พลบดีเกมส์"

รศ.ดร.ธนิศ กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันทกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" ที่สถาบันการพลศึกษาจะเป็นเจ้าภาพที่วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-15 ม.ค. 2556 ตนยังจะขอสู้ต่อ โดยหลังจบครั้งนี้ก็จะเริ่มวางแผนเตรียมทีมทันที เนื่องจากในกีฬามหาวิทยาลัยปีหน้ามีหลายชนิดกีฬาที่जूฬา ไม่กดดันและต้องสร้างเด็กขึ้นมาใหม่ และอีกหลายกีฬาที่ไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ด้วยอุดมการณ์ของजूฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆ แล้วต้องการแสดงสปิริตและให้นักกีฬาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับสถาบันต่างๆ การจะได้เจ้าเหรียญทองหรือไม่ก็เป็นผลพลอยได้จากการแข่งขันและจากความสามารถของนักกีฬา

สถาบันการพลศึกษาแต่ต้นยังเชื่อมั่นศักยภาพของนักกีฬาजूฬา ที่ยังมีหวังในการกลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าเหรียญทองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยอุดมการณ์ของजूฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆ แล้วต้องการแสดงสปิริตและให้นักกีฬาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับสถาบันต่างๆ การจะได้เจ้าเหรียญทองหรือไม่ก็เป็นผลพลอยได้จากการแข่งขันและจากความสามารถของนักกีฬา

### มรภ.สวนดุสิตเหมา3ทองเทนนิส

เทนนิส ชิง 3 ทอง ที่สนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ (สนามกีฬาจารุวันนคร) ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ "เจ้าฟ้า" กิตติพงษ์ วชิรมโนวงศ์ นักหวดลูกสักหลาดทีมชาติจากมรภ.สวนดุสิต ที่ก่อนหน้านี้พาทีมชายคว้าเหรียญทองไปแล้ว ลงสนามवलแรกเกิดกับเพื่อนร่วมรุ่น "เจ้านั่น" พระเกียรติ ศิริฤทัยวัฒนา นักหวดจากม.กรุงเทพ ซึ่งแมตช์นี้กิตติพงษ์ใช้ฟอร์มหวดสไตรกท้ายคอร์ตได้อย่างเฉียบขาด ขณะที่พระเกียรติแม้จะมี

อาการเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายที่เกิดจากการแข่งขันติดต่อกันมาหลายวัน แต่ก็ฝืนสู้อย่างเต็มที่ สุดท้ายไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของกิตติพงษ์ได้พ่ายขาด 2 เซตรวดด้วยสกอร์ 1-6 และ 1-6 กิตติพงษ์คว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่สองของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนพระเกียรติได้เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเป็นของ ธนะสิทธิ์ อิศราภรณ์ (ม.ธรรมศาสตร์) กับ สรเชษฐ์ อวยพร (ม.หอการค้าไทย)

ขณะที่หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ นิชาต เลิศพิทักษ์สินชัย จาก มรภ.สวนดุสิต สามารถเอาชนะ อธิรญา ศรีพรหม สาวนักหวดจากม.หอการค้าไทย 6-3 และ 6-1, ทองแดง กษมน กิ่งเกิด (ม.ธรรมศาสตร์) กับ นภัสร แสนแก้ว (ม.กรุงเทพ)

คู่ผสม กวีดี ศิริบุตรวงษ์ กับ เพียงธรา ผลพิช จาก มรภ.สวนดุสิต ชนะ อภิเดช ภาคภูมิ กมล กับ นภัสร แสนแก้ว จาก ม.กรุงเทพ 6-1, 6-2, ทองแดง ปาริชาติ เจริญสุขพลอยผล-ชนาสิณฑ์ อิศราภรณ์ (ม.หอการค้าไทย) กับ อธิรญา ศรีพรหม-สรเชษฐ์ อวยพร (ม.หอการค้าไทย)

### "เอิน" ลั่นโกวิททองที่36ให้สพล.

ยิงปืน ชิง 2 ทอง ที่สนามยิงปืนราชนาวิสงขลา ประเภทปืนสั้นสตรี บุคคลหญิง "เอิน" ณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์ นักกีฬายิงปืนดาวรุ่งจากสถาบันการพลศึกษา ดีกรีทีมชาติชุดจูฬาเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในเดือน ก.ค.นี้ สามารถคว้าเหรียญทองที่ 36 ส่งท้ายให้สถาบันการพลศึกษาได้สำเร็จหลังยิงทะคะแนนได้ 77.6.2 คะแนน, เงิน พิมพ์อร คล้ายสุบรรณ (ม.เกษตรศาสตร์) 75.1.7 คะแนน, ทองแดง ฐริตา กุลชัยรัตนนา (ม.กรุงเทพ) 73.7.7 คะแนน

ส่วนประเภททีม เหรียญทองเป็นของม.กรุงเทพ (ปวีณี บุตรชา, ฐริตา กุลชัยรัตนนา, รินรลลัส พัฒนชัยวีรส, สิทธิพรณ วิรัชศักดิ์โสภานะ) 1,607 คะแนน, เงิน ม.ศรีปทุม 1,606 คะแนน, ทองแดง จูฬา 1,602 คะแนน

### อาร์แบค-มท.ธนาแบ่งทองเปตอง

เปตอง ชิง 2 ทอง ที่สนามเปตองม.สงขลานครินทร์ ทีม 3 คนชาย ทอง ม.กรุงเทพธนบุรี (เอกสิทธิ์ ผดุงสรรพ, เฉลิม ปิ่นทอง, วิรุณหศักดิ์ เกตุสัตบรรณ, อนุพงศ์ สุขรมย์), เงิน ม.มหาสารคาม, ทองแดง สถาบันการพลศึกษา กับ ม.เกษมบัณฑิต, ทีม 3 คนหญิง ทอง ม.รัตนบัณฑิต (พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช, อัมพวัน สุวรรณพฤษ, อัจฉรา เราประเสริฐสุข, ภารดี จ้อยเพ็ง), เงิน ว.ราชพฤกษ์, ทองแดง ม.สยาม กับ ม.กรุงเทพธนบุรี

### "อุ้ม-เจมส์บอนด์" ควาดีเด่น

ตามผลการพิจารณานักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันทกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์" ซึ่งมี นายสุริยา เสถียรกิจอำไพ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่วนงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เป็น

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน 8 รางวัลปรากฏว่ากีฬาบุคคลที่มีสถิติดีเด่นชายเป็นของ "เจมส์บอนด์" ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ นักว่ายน้ำจากม.แม่โจ้ ที่สามารถคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง โดยในจำนวนนี้เป็นกำล้วยสถิติเก่า 2 รายการ, ดีเด่นหญิง "เจืออุ้ม" ณัฐรณันต์ จันทร์กระจำง นักว่ายน้ำจาก ม.หอการค้าไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองได้มากที่สุด 14 ทองจากการลงแข่งขัน 14 รายการ โดยเป็นการทำล้วยสถิติเก่าถึง 7 รายการ, ประเภทบุคคลไม่มีสถิติ ดีเด่นชาย ณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะ นักกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.ชายของ ม.เกษตรศาสตร์, ดีเด่นหญิง ศิรวลัย สดาร์ธน์ นักกีฬาตาบดสากล ประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง จากม.กรุงเทพ, ประเภททีมมีสถิติดีเด่นทีมชาย ทีมปืนสั้นยิงช้า ม.กรุงเทพ ประกอบด้วย ศิวกร ตั้งจิตจรูญ, ภัทรพล กุลชัยรัตนนา, ปองพล กุลชัยรัตนนา, ดีเด่นทีมหญิง ว่ายน้ำน้ำลัดผสม 4 คน 100 ม.ของ จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ณัฐรญา เมฆสมณะศักดิ์, ภณิศา สาหรัยกาญจน์, รดา เพ็ญสุวรรณ, ธนพร ธรรมกริตวงศ์, ประเภททีมไม่มีสถิติ ดีเด่นทีมชาย ทีมบาสเกตบอล ม.ธุรกิจ, ดีเด่นทีมหญิง ทีมบาสเกตบอล ม.กรุงเทพ

### ประธานก.ก.ม.ท.ชมเจ้าภาพจัดเยี่ยม

ศ.ดร.ประสาธ ลีบัว ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เผยว่าการเป็นเจ้าภาพของ ม.สงขลานครินทร์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในแง่การจัดการแข่งขัน และความสำเร็จของนักกีฬา เนื่องจากก่อนหน้านี้มีอุปสรรคเกิดขึ้นหลายอย่างที่ทั้งเรื่องน้ำท่วม และเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ที่ทำให้ให้นักกีฬาจากหลายสถาบันต้องไม่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่พอถึงวันแข่งจริง กลับมาจนถึง 108 สถาบันจากสมาชิกทั้งหมด 123 สถาบัน ซึ่งนับว่าทุกมหาวิทยาลัยได้แสดงสปิริตและมาร่วมกิจกรรมกีฬากันอย่างมาก ทำให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบ จะเห็นได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้แทบจะไม่มีการประท้วง และผลการตัดสินนั้นออกมาเป็นที่ยอมรับของทุกสถาบัน และเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่เจ้าภาพครั้งต่อไปจะมีการนำไปใช้และพัฒนาให้มทรมกีฬากีฬาปัญญาชนได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

### มอ.โวจัดกีฬาภาคใต้ปลอดภัย

ขณะที่ รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า แม้ครั้งนี้ นักกีฬาของเจ้าภาพจะคว้ามาได้แค่ 2 เหรียญทอง แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะจริงๆ แล้วเป้าหมายในการเป็นเจ้าภาพคือการแสดงให้นักกีฬาได้เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทน 5 จังหวัดภาคใต้ที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทย และยังมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นส่วนในการกระตุ้นให้ชาวหาดใหญ่ ชาวสงขลาหันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น และที่สำคัญความสำเร็จต่างๆ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวม



ถึง ก.ก.ม.ท. ที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ การแข่งขัน และทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จเกิน ความคาดหมาย

### สफल.ผงาดเจ้าทองหนแรก

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” เจ้าเหรียญทองได้ถูกเปลี่ยนมือมาเป็นสถาบันการพลศึกษา ที่คว้ามาได้ 36 ทอง 29 เงิน 27 ทองแดง นับเป็นครั้งแรกของสถาบันการพลศึกษาที่ครองเจ้าเหรียญทองปัญญาชนเกมส์นับตั้งแต่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งแรกที่ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพ “ศาลายาเกมส์” เมื่อปี 2548 ขณะที่แชมป์เก่า 3 สมัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตกลงมาอยู่อันดับที่ 2 คว้ามาได้ 34 ทอง 28 เงิน 44 ทองแดง ส่วนที่ 3 ม.เกษตรศาสตร์ คว้ามาได้ 24 ทอง 26 เงิน 33 ทองแดง

### 40สถาบันไร้เหรียญรางวัลติดมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในศึก “สงขลานครินทร์เกมส์” มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 108 สถาบัน แต่มีเพียง 38 สถาบันที่สามารถคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้ ขณะที่อีก 30 สถาบันสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ แต่ไม่มีเหรียญทอง ส่วนอีก 40 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลใดๆ ติดมือกลับบ้านกันได้เลย

นายปรีชา ประยูรพัฒน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค ก.ก.ม.ท.กล่าวว่า การที่มีสถาบันการศึกษาถึง 40 สถาบันที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้นั้นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะแต่ละสถาบันจะมีนโยบายการพัฒนาที่ต่างกัน และบางมหาวิทยาลัยก็มุ่งเน้นสร้างกีฬาเฉพาะสถาบันเท่านั้น ในขณะที่บางสถาบันก็เพิ่งจะเปิดกันได้ไม่กี่ปีก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเรื่องของกีฬา แต่สิ่งที่มองว่าเป็นความสำเร็จในการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนั้นคือ หลายๆ สถาบันแม้จะไม่มีนักกีฬาระดับทีมชาติ แต่ก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับ ก.ก.ม.ท.ตลอด ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกสถาบันให้ความสำคัญและพยายามสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากันมากขึ้น

### สफल.พร้อมป้องเจ้าทองปีหน้า

นายสมพงษ์ ชาตะวิดี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเผยว่า นับเป็นความสำเร็จเกินความคาดหมายของสถาบันที่นักกีฬาสามารถคว้าเหรียญทองได้มากเกินเป้าหมายและยังช่วยส่งให้สถาบันขึ้นครองเจ้าเหรียญทอง ถือว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะนักกีฬาทุกคนได้พยายามแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ และในปีหน้าที่สถาบันการพลศึกษาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-15 ม.ค.56 นั้นแน่นอนในความเป็นเจ้าภาพจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน เรียบร้อย และให้ทุกสถาบันเกิดความประทับใจมากที่สุด แต่ในเรื่องของกีฬานั้นเราเองก็มีนักกีฬาที่มีศักยภาพอยู่มาก และทุกคนก็พร้อมที่จะคว้าเหรียญทองให้มหาวิทยาลัย

ซึ่งอาจจะช่วยให้สถาบันการพลศึกษาสามารถคว้าเจ้าเหรียญทองได้อีกสมัย

### ชุดสวาม.กรงเทพชีวแชมป์สมัย 5

การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” ที่อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์ ประเภททีมหญิง และทีมชายรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ชิงเหรียญทอง “แชมป์เก่า 4 สมัย” ม.กรุงเทพ ปะทะ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแชมป์เก่า ชน 2 ผู้เล่นทีมชาติ ซีเกมส์ ทั้ง นฤมล บ้านหมู่ และ จุฬาทิพย์ มธรส เสริมด้วย สุภาวดี ญุชชวน, นัตตา ทองท้วม และ เบญจวรรณ นิสัยมัน ลงเป็น 5 คนแรก ลงบดกับธุรกิจบัณฑิตย์ที่มี ดาวรุ่งทีมชาติลงสามดับทีม นำโดย “น้องส้มโอ” อัจฉรา ภายชัยภูมิ ดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมส์วัย 20 ปี ส่วนอีก 4 คนประกอบด้วย นันทน์ภัส ด่านชัยจิตร, พรนัชชา สวาทอง, สุวิมล แสงเทศ และ ธนัชพร ศรีเวชนันต์

เมื่อเริ่มการแข่งขัน ทางแชมป์เก่าเหนือกว่า โดย 2 เซนเตอร์ทีมชาติระดับเทพ คุมเกมได้เป็นทั้งรับและรุกได้ตามฟอร์มขยับแต้มหนีแต่ไม่ห่างเมื่อ “น้องส้มโอ” อัจฉรา ยังถือปฟอร์มเก็บแต้มให้ ม.ธุรกิจฯ ได้ ม.ธุรกิจฯ อาศัยความคึกกักเข้าใส่เป็นระยะๆ และออกนำ ก่อนที่จุฬาทิพย์ลุยเข้าในเก็บฟาล์วให้ ม.กรุงเทพ จบควอเตอร์แรก ม.ธุรกิจฯ ขึ้นนำสูสี 19-18

ควอเตอร์สอง สวากล้วยน้ำโสดารดแรงกว่า ถ่ายบอลซ้ายขวาเล่นกว้างเมื่อ ม.ธุรกิจฯ ต่างแนวรับมาสกัดก็จ่ายให้จุฬาทิพย์ใช้ความสามารถเฉพาะตัว พาทีมมา 22-19 เกมช่วงนี้จึงหวั่นชะงักพอๆ กัน แต่ถึงหวั่นชะงัก ม.กรุงเทพนิ่งกว่า ยิ่ง เบญจวรรณ นิสัยมัน ปีกตัวจัดของทั้งสองสามแต้มติดๆ กัน พาทีมหนีไปเป็น 38-23

ควอเตอร์ที่สาม เกมของ ม.ธุรกิจฯ กระตือรือร้นทันตาเห็นเมื่อ ม.กรุงเทพเก็บ “ปีก” นฤมล บ้านหมู่ ตัวเซนเตอร์ไปพัก โดย ธนัชพร และ พรนัชชา ช่วยกันลุยข้ามเข้าปวงไล่มาเป็น 33-40 จน ม.กรุงเทพต้องรีบส่งนฤมลลงมาใหม่เกมตีขึ้นทันตากลับไปมา 15 คะแนนอีกครึ่งจากลูกชดสามของ เบญจวรรณ และ สุภาวดี ก่อนจบควอเตอร์ที่ 48-35

ควอเตอร์สุดท้าย ม.กรุงเทพไม่ประมาทส่ง 5 ตัวเก่งลงสนามครบ ถ่ายบอลซ้ายขวา ก่อนให้เบญจวรรณซึ่งวันนี้ฮอตมาก กดสามแต้มเป็นว่าเล่นจน ม.ธุรกิจฯ ชักถอยใจ หนีไปเป็นยี่สิบกว่าแต้มก่อนเหลือ 3 นาที ม.ธุรกิจฯ มีลุ้นเล็กๆ ที่สองสามแต้มได้บ้างสองตอก ม.กรุงเทพ ยังนำ 66-50 เวลาที่เหลือไม่เพียงพอที่ธุรกิจฯ จะพลิก ม.กรุงเทพตีงเกมช้า ถ่ายบอลเผวเวลา ก่อนชนะไปเป็นที่สุด 66-54 คว้าแชมป์สมัยที่ 5 ติดต่อกันไปครอง ที่อัสสัมชัญทีมชาย เบญจวรรณ นิสัยมัน 21 คะแนน

ส่วนผลชิงเหรียญทองแดง ม.ศรีปทุม ที่ส่งผู้เล่น 5 คนแรก มี 2 ทีมชาติ ประกอบด้วย ชโรทัย สุขสมวงศ์ และ ศรีณญา จุ้ยนิ่ม เสริมด้วย ดาราพร ปานช้าง, เกศสิริน แต้มประสิทธิ์ และ ชลิตา ทิทัศน์ พบกับ จุฬาฯ ที่ส่ง สุริย์ พรหมราช, เหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์, ลินีนุช โสฬส, ฤมลชนก

ดอกสายหยุด และ ณภัทร เครือทิวา ซึ่งจุฬาฯ ได้ เซนเตอร์คือ ณภัทร เครือทิวา เจาะใต้แป้นศรีปทุมได้ดี สามารถยื้อได้สูสี ใน 2 ควอเตอร์แรก แต่พอศรีปทุมตั้งเกมได้ โดย อนุสรา ชวนอยู่ บุกทำเกมเป็นระยะๆ ค่อยๆ ทำแต้มหนีห่างก่อนชนะไป 79-63 (19-17, 39-37, 61-48) ที่อัสสัมชัญทีมชาย อนุสรา ชวนอยู่ 20 คะแนน

สรุปบาสเกตบอลประเภททีมหญิง เหรียญทอง ม.กรุงเทพ, เหรียญเงิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และเหรียญทองแดง ม.ศรีปทุม

### เสริบแชมป์ทีมกีฬายอดเยี่ยม

สิทธิพงษ์ เปรมประพันธ์ เซดโค้ชของ ม.กรุงเทพ เปิดเผยว่า ทางฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” ในครั้งนี้ ได้แจ้งให้ทางตนทราบว่า ได้คัดเลือกให้ทีมบาสฯ หญิง ของ ม.กรุงเทพ ทีมนี้ ได้เป็นทีมกีฬายอดเยี่ยมของสงขลาเกมส์ด้วย ถือเป็นเกียรติและนำความยินดีมาสู่มหาวิทยาลัย

ทางด้านรางวัลที่ทีมได้แชมป์เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกันนั้น ทางมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคือ เหรียญทอง ได้รับคนละ 7,000 บาท, รางวัลรักษาแชมป์ได้ 5,000 บาท และทีมยอดเยี่ยมได้ 2,500 บาท รวมแล้วนักบาสฯ ชุดนี้ จะได้รับประมาณ 15,000 บาท

ส่วนการทำทีมเพื่อเป็นแชมป์สมัย 6 นั้น อ.สิทธิพงษ์ กล่าวว่า ปีหน้าคงไม่มากนัก ที่ทั้ง นฤมล บ้านหมู่ และ จุฬาทิพย์ มธรส 2 ตัวหลักต้องจบการศึกษาไป รวมทั้ง “น้องโบว์” สุภาวดี ญุชชวน ดาวรุ่งของทีมและเป็นตัวหลักในครั้งนี้จะไปเรียนที่ ม.เกษตรฯ อย่างไรก็ตามก็คงต้องต้นตัวสำรองขึ้นมาเสริมกับ “ไซรา” นัตตา ทองท้วม และ เบญจวรรณ นิสัยมัน ซึ่งก็พอจะสู้ทีมอื่นๆ ได้ ซึ่งปีหน้าน่าจะเป็น ม.ศรีปทุมที่กำลังแรงขึ้นมา เป็นเต็งแชมป์

### ธุรกิจบัณฑิตย์.สยามเสแชมป์หน6

ประเภททีมชาย “เต็ง 1” ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แชมป์ 5 สมัยซ้อน ส่งผู้เล่น 5 คนแรกประกอบด้วย คริส คูเอต์, แพทริก โคน่า, เดนิส เอ็นจิมเบอร์, อเล็กซ์ ซอนน่า และ “รูเบน” วุฒิพงษ์ ดาโสม ขณะที่ ม.สยาม 5 คนแรก ประกอบด้วย กัณวัฒน์ เลิศเลาทุกล, กิตติพงศ์ ผ่องสูงเนิน, พีระพล ศุภพันธ์านนท์, คริสเตียน บดินทร์ และ พิเชษฐ์ เกิดประดับ

เมื่อเริ่มการแข่งขัน ม.ธุรกิจฯ เน้นเกมป้องกัน แพ้กันแน่นได้แปดด้วยคริสเตียน บดินทร์ และ พิเชษฐ์ เกิดประดับ หัวสังกะสีตีพิฆาตของ คริส คูเอต์ และ แพทริก โคน่า ทำให้เปิดช่องให้ “รูเบน” วุฒิพงษ์ ดาโสม ลูกครึ่งไอร์แลนด์ทีมชาติไทยได้โชว์ ก่อนรูเบนดึงกรี๊ดเสียงกรี๊ดลั่นสนามที่มีผู้ชมกว่าพันคน เกมทั่วไปจึงเป็นฝั่งม.ธุรกิจฯ ที่ปูพรมไล่ ม.สยาม ได้ “แก้ว” กัณวัฒน์ ทำเกมและวางบอลได้หลายคะแนน หมดควอเตอร์แรก ม.ธุรกิจฯ นำห่าง 25-7

ควอเตอร์สอง แชมป์เก่าเปลี่ยนตัวไทยลงมาผ่อนแรงให้ตัวต่างชาติได้พัก ทำให้ ม.สยามได้โอกาสฮึด แก้ว โชว์ที่เด็ดปลุกชีพให้ทีมมีชีวิตชีวา ไล่มา 21-35 จนม.ธุรกิจฯ ต้องส่งคริส และ แพทริก



ลงมืออีกครั้ง ซึ่งทำได้ แพทริกตั้งกีวี่เรียกเสียงฮือฮาอีกก้อง ช่วงท้ายเกมหยุดไปครึ่งชั่วโมงเศษ เนื่องจากฝนตกไฟดับ ก่อนมาเริ่มเกมใหม่ ม.ธุรกิจฯ ได้รูเบนสองอีก 2 คะแนน นำห่าง 46-23

ควอเทอร์สาม ม.สยาม ดิกเมื่อ แก้ว กัณวัฒน์ เล่นได้เฉียบพลันวางสวยๆ ชนิด ม.ธุรกิจฯ ประมาทไม่ได้ต้องส่งตัวต่างชาติคอยทำไว้ตลอด ธุรกิจฯ นำ 60-35 แม้แต่จะห่างแต่คนดูไม่หนี ควอเทอร์สุดท้าย คนดูลุ้น ม.สยามเต็มที่โดยเฉพาะ แก้ว ได้ลูกที่โรมี่ลุ้นทุกครั้ง แต่ธุรกิจฯ ก็ได้กลับเป็นคะแนนได้ตลอดจนซักทอง ท้ายๆ ม.สยามกว่าจะได้แต่ละแต้มเลือดตาแทบกระเด็น หมดเวลา ม.ธุรกิจฯ ชนะ 72-50 คว่ำแชมป์สมัยที่ 6 ติดต่อกันได้สำเร็จ ที่อปลสกอร์ทีมชนะ คริส คูเอเต้ 22 คะแนนคู่ชิงที่ 3 ส.การพลศึกษา ชนะ ม.รัตนบัณฑิต 87-39 (22-14, 49-30, 75-32) ที่อปลสกอร์ทีมชนะ วัฒนา สุทธิสินธุ์ 22 คะแนน

สรุป เหรียญทอง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, เหรียญเงิน ม.สยาม, เหรียญทองแดง ส.การพลศึกษา



เลิรฟ์พนัก ณิชชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย นักหวดลูกสักหลาดจากมรท.สวนดุสิต เลิรฟ์ลูกเข้าใส่ อธิรมญา ศรีพรหม คู่แข่งจากม.ทอการคำไทย ก่อนเอาชนะไป 2-0 (6-3, 6-1) คว่ำเหรียญทองเหนืสพญิงเดี่ยว ไปครอง

### สพล.หยิบทองลูกยางในร่ม

วอลเลย์บอลในร่ม ชิง 2 ทอง ที่ ยิมเนเซียม ม.หาดใหญ่ คู่แรกเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย “แชมป์เก่า” รัตนบัณฑิต ลงสนามเจอกับ สถาบันการพลศึกษา โดยเส้นทางที่ รัตนบัณฑิตเอาชนะมาขึ้นค่อนข้างจะหนักเพราะต้องผ่าน ม.กรุงเทพ ในรอบสามและวิทยาลัยนครราชสีมา รองแชมป์เก่าปีที่แล้วมาในรอบรองชนะเลิศ ขณะที่ สถาบันการพลศึกษาค่อนข้างโชคดี รอบสามเจอกับ มรท.วไลยอลงกรณ์ และรอบรองชนะเลิศเจอกับ มรท.สวนดุสิต ซึ่งทั้งสองทีมต่างเอาชนะมาได้ ซึ่งในนัดนี้ รัตนบัณฑิต ที่ประกอบด้วยผู้เล่น 6 ตัวหลัก ได้แก่ วันชัย ทวีพิเศษ ผู้เล่นตัวบอดิตทีมชาติไทย, รัชภูมิ สามทอง ผู้เล่นตัวเซตอิตทีมชาติไทย, วิวัฒน์ เจริญบุญ, ปิยะราช สุขป้อ, ภัทรภณ บัวพุด และ จิระศักดิ์ มัลลย์แดง และมี สุเมธ มนต์กล้า เป็นตัว

รับอิสระ ขณะที่ 6 ผู้เล่นของสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย สราวุฒิจิต เจริญสุข มือเซตทีมชาติไทยชุดปัจจุบันและผู้เล่นจากทีมนครสวรรค์, มืดบลิทนครสวรรค์ สมพร วรรณประภา, กิตติชัย ปริษามาตร์, ดุลวินิช แก้วใส, บุญญฤทธิ์ วันจรงค์, พงษ์เพชร นามขุนทด

เริ่มเซตแรก รัตนบัณฑิต เปิดเกมมาดีนำไปก่อน 3-0 คะแนน ก่อนที่ทีมสถาบันการพลศึกษา จะพยายามไล่ตามขึ้นมาเป็น 2-3 คะแนนและ รัตนบัณฑิต ที่ได้ลูกตบจาก วันชัย ทวีพิเศษ นำไป 12-6 คะแนนแต่ทางสถาบันการพลศึกษา ก็พยายามช่วยกันเล่นบอลโดยเฉพาะ สราวุฒิจิต ที่เซตสุดเฉียบให้กับสมพร ขึ้นตบทำสกอร์ไล่ขึ้นมาเป็น 8-12 คะแนน จากนั้น ปิยะราช ของรัตนบัณฑิตก็เป็นผู้ตบช่วยทัวคะแนนให้กับรัตนบัณฑิตทำให้สกอร์ขึ้นมาเป็น 14-9 คะแนน จากนั้น สถาบันการพลศึกษาพยายามให้ลูกทีมขึ้นบล็อกและกีดกัทางถูกทำให้เกมทั้งคู่กลับมาสูสีเสมอกันที่ 17-17 คะแนน และ รัตนบัณฑิต ก็กลับมาเล่นเกมตบที่ดูเด็ดโดย รัชภูมิ พยายามเซตบลิให้วันชัยตบและก็ได้ผลทำให้ ม.รัตนบัณฑิต เอาชนะไป ในเซตแรก 25-21 คะแนน

เซตสอง ทั้งสองทีมผลัดกันทำคะแนน ไม่มีใครยอมใครและลูกบล็อกของทางสถาบันการพลศึกษาก็ดูเหมือนจะแม่นยำมากขึ้น ขณะที่ผู้เล่นของ รัตนบัณฑิต เกมเริ่มเนือย หลังจากเสมอกันที่ 17-17 คะแนน ก็เป็นฝ่ายสถาบันการพลศึกษาที่ขึ้นมาก่อน 20-18 คะแนน แต่รัตนบัณฑิตก็ยังไม่ยอมเมื่อสถาบันการพลศึกษาคัดทางบอลตบของ วันชัย ได้ทำให้รัตนบัณฑิตเปลี่ยนมาเป็น ปิยะราช ช่วยตบ และทำสกอร์ไล่ขึ้นมาเป็น 19-20 คะแนน แต่หลังจากนั้นสถาบันการพลศึกษาที่แก้เกมมาดีทั้งตบบล็อกถูกทางและเปลี่ยนมาเล่นบอลเร็วจึงหวะแรกทำให้เอาชนะไป 25-20 คะแนน เสมอกันที่ 1-1 เซต

เซตสาม สถาบันการพลศึกษาออกตัวแรงนำไปก่อน 6-1 คะแนน เมื่อทำทำแต้มจะไหลทำให้ผู้ฝึกสอนของรัตนบัณฑิตต้องขอเวลานอกครั้งที่ 1 ซึ่งก็ได้ผล รัตนบัณฑิตทำคะแนนไล่มา 2 แต้มติดต่อกันไล่มาเป็น 3-6 คะแนนแต่สถาบันการพลศึกษาผู้เล่นยิ่งดี สราวุฒิจิต กับ สมพร เล่นได้เข้าขากันมากขึ้นหลังจากผ่านไป 2 เซตทำให้ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถาบันการพลศึกษานำไป 17-14 คะแนนห่างกัน 3 แต้ม และวันชัยก็ตบทำคะแนนไล่มาเป็น 15-17 คะแนนแต่สถาบันการพลศึกษา ก็ยังประสานงานกันภายในทีมได้อย่างดีเยี่ยมช่วยกันทำให้ในเซตนี้เอาชนะไปอีก 25-20 คะแนนทำให้สถาบันการพลศึกษานำไป 2-1 เซต ถ้าเซตที่สี่สถาบันการพลศึกษาเป็นฝ่ายชนะก็จะเป็นการพลิกบล็อกคว่ำแชมป์สมัยแรกและหยุดเส้นทางแชมป์ 3 สมัยของรัตนบัณฑิต

เซตสี่ รัตนบัณฑิต ยังไม่สามารถแก้เกมรับได้และยังไม่สามารถหนีการบล็อกที่แม่นยำของสถาบันการพลศึกษาได้ รวมถึงความเหนียวล้าของผู้เล่นรัตนบัณฑิตทำให้ในเซตสี่เป็นสถาบันการพลศึกษาที่เอาชนะไปได้อีก 25-21 คะแนน พลิกบล็อกเอาชนะ ม.รัตนบัณฑิต แชมป์เก่า 2 สมัย มา 3-1 เซต (21-25, 25-20, 25-20, 25-21) คว่ำแชมป์สมัยแรก ขณะที่รัตนบัณฑิต ต้องออกหักจากการป้องกันแชมป์ได้เพียงเหรียญเงิน, ทองแดงเป็นของวิทยา

นครราชสีมา

### ธุรกิจบัณฑิตย์ ชิวหญิงสมัยที่ 4

ขณะที่การแข่งขันชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนั้นเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่า ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กับรองแชมป์เก่า ม.รัตนบัณฑิตย์ ซึ่งแชมป์เก่า ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 6 ผู้เล่นตัวจริงประกอบด้วย กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์, คาริษา เคร้าเซอ, จุฬารัตน์ มุสตรียพิลา, ณิชนันทวรรณ ชาทุม, นาภรณ์ ทีสุทะ และ ปวีณา ดวงเศษวงษ์ ขณะที่ รัตนบัณฑิต ประกอบด้วย จุไรรัตน์ ผลเสหา, ปิยธิดา ละสูงเนิน, พัชรียดีเสมอ, รัชมี สุพะมูล, วิวรรวรรณ สัตยานุชิต, สุทธิดา เชื้อวิหิม และ อนงค์พร พรหมรัต

เริ่มเซตแรกเป็น ม.รัตนบัณฑิต ที่เล่นได้ดีกว่าตบบล็อกบอลตบของ ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้อย่างแม่นยำและเล่นลูกจิ้งหะวะแรก เอาชนะไป 25-23 คะแนน รัตนบัณฑิตขึ้นมาไปก่อน 1-0 เซต เซตสองทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสี ผลัดกันทำคะแนนและหนีกันไม่เกิน 2 แต้มก่อนจะมาเสมอกันที่ 23-23 คะแนนและก็เป็นธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เก็บ 2 แต้มรวดและเอาชนะไป 25-23 คะแนนทำให้เสมอกันที่ 1-1 เซต

เซตสามทั้งสองทีมตบสู้กันอย่างสูสี จนสกอร์เสมอกัน 23-23 คะแนน ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะทำ 2 แต้มได้ก่อน ซึ่งรัตนบัณฑิตก็พลาดให้ธุรกิจบัณฑิตย์ ตบ 2 แต้มสุดท้ายเอาชนะไป 25-23 คะแนน ทำให้ธุรกิจบัณฑิตย์ เอาชนะ รัตนบัณฑิตไป 3-1 เซต (20-25, 25-23, 25-19, 25-23) ครองแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน เหรียญเงิน รัตนบัณฑิต, ทองแดง ม.เกษตรศาสตร์ สาขาพร เดชศิริ ผู้ฝึกสอนทีม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึงชัยชนะครั้งนี้ว่า “สำหรับแชมป์ครั้งนี้ถือเป็นแชมป์สมัยที่ 4 ติดต่อกันของเรา ต้องบอกว่าทีมของเรานั้นไม่มีตัวทีมชาติ จะเป็นการรวมตัวจากชุดเยาวชน-เยาวชนมารวมทีมกัน ต้องบอกว่าเกมนัดชิงชนะเลิศ รัตนบัณฑิต ทีมเขาเล่นได้ดีและบอลค่อนข้างจะสูสีกันมาก อยู่ที่จังหวะมากกว่าเป็นจังหวะของใคร เผอิญว่าจังหวะบอลเราดีกว่าก็เลยทำให้เราชนะ แต่ก็ชื่นชมเขาเนะ สู้กันได้อย่างสนุกจริงๆ ในรอบชิงชนะเลิศทำให้คนดูในสนามสนุกและลุ้นตามไปด้วย”

ตารางเหรียญ "สงขลานครินทร์เกมส์"  
ประจำวันที่ 8 พ.ค. 55 (20 อันดับแรก)

สถาบัน	ทอง	เงิน	ทองแดง	รวม
1. สถาบันการพลศึกษา	36	29	27	92
2. จุฬาฯ	34	28	44	106
3. ม.เกษตรศาสตร์	24	26	33	83
4. ม.รัตนบัณฑิต	20	12	12	44
5. ม.หอการค้าไทย	19	8	13	40
6. ม.กรุงเทพ	17	20	22	59
7. ม.สยาม	17	9	17	43
8. ม.รามคำแหง	15	19	18	52
9. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์	15	12	14	41
10. ม.เกษมบัณฑิต	12	8	17	37
11. ม.เชียงใหม่	11	19	13	43
12. มรภ.สวนดุสิต	9	11	8	28
13. ม.ศรีปทุม	9	7	18	34
14. ม.ปทุมธานี	7	3	4	14
15. ม.ธรรมศาสตร์	6	6	21	33
16. มรภ.สุราษฎร์ธานี	5	8	6	19
17. ม.กรุงเทพธนบุรี	5	2	7	14
18. ม.แม่โจ้	3	2	1	6
19. ม.เกริก	3	1	1	5
20. มรภ.นครปฐม	3	-	5	8